



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗  
วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ					
๑.๑.๑	ประธานกล่าวขอบคุณผู้บริหารทุกท่าน ส่วนงาน/หน่วยงานต่าง ๆ และนิสิตที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดงาน “โครงการหลวง ๕๕” ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และ งาน “สี่สรรพรรมไม้ เทิดไถ้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๑๖” ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักร กรุงเทพมหานคร” ซึ่งการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี	ทราบ	-	-	-
๑.๑.๒	การจัดงานวันสถาปนาครบรอบ ๒๘ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗	ทราบ	-	-	-
๑.๑.๓	กำหนดการเดินทางไปเยือนสถาบันการศึกษาในต่างประเทศของคณะผู้บริหาร เพื่อสร้างความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้ ๑. ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซีย เพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ University of Malaya (UM) และ University of Nottingham Malaysia Campus (UNMC) ประเทศมาเลเซีย ๒. ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฟินแลนด์ เพื่อเจรจาความร่วมมือระหว่างคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ University of Helsinki สาธารณรัฐฟินแลนด์	ทราบ	-	-	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๑.๑.๓ (ต่อ)	๓. ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กันยายน ๒๕๖๗ เดินทางไปเยือน สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือ (MOU) กับ Korea Maritime & Ocean University ในด้าน การพาณิชย์นาวี และเยือน University of Ulsan				
๑.๑.๔	คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	ทราบ	-	-	-
๑.๑.๕	ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง องค์ประกอบ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	ทราบ	-	-	-
<b>๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ</b>					
๑.๒.๑	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๐๓.๓/ว๑๔๖๕๖ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แจ้งขอให้สถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึง คุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยขอ ความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษา กำกับ ดูแล การจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา รวมทั้งขอให้ตระหนักถึงการบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษาอย่างมี ธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ระบบการจัดการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนต่อไป	ทราบ	-	-	-
๑.๒.๒	รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๗	ทราบ	-	-	-
<b>ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม</b>					
๒	การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ๗/๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
<b>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี</b>					

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๔.๑	การขออนุมัติแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธานินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป โดยให้สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งตามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ <a href="https://eoffice.ku.ac.th">https://eoffice.ku.ac.th</a>	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๗ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๑๕๙๙ ลว. ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๗
๔.๒	การขออนุมัติปรับโครงสร้างภายในสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน	เห็นชอบการปรับโครงสร้างภายในสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขชื่อฝ่าย จาก “ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพและวิชาการเพื่อสังคม” เป็น “ฝ่ายส่งเสริม พัฒนาวิชาชีพและวิชาการเพื่อสังคม” ทั้งนี้ มอบกองบริหารยุทธศาสตร์ปรับแก้ไขเอกสารการเสนอขออนุมัติปรับโครงสร้างภายในสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ตามข้อเสนอแนะของ ก.บ.ม. ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ กองบริหารยุทธศาสตร์	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๘๓๔๕ ลว. ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๗
๔.๓	การขออนุมัติจัดตั้งสถานีวิจัยนานาชาติปากช่อง สปป.ลาว เป็นหน่วยงานสังกัดภายใต้ศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	เห็นชอบการจัดตั้งสถานีวิจัยนานาชาติปากช่อง สปป.ลาว เป็นหน่วยงานสังกัดภายใต้ศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๘๓๔๘ ลว. ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๗
๔.๔	การขอจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางฟิสิกส์ประยุกต์ สำหรับการเกษตรและการแพทย์ สังกัดภายใต้ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์	เห็นชอบการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางฟิสิกส์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและการแพทย์ เป็นหน่วยปฏิบัติการเฉพาะทาง สังกัดภายใต้ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๘๓๔๙ ลว. ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๗
๔.๕	การขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้	เห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามเสนอ	จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา คุณภาพและระบบฐานข้อมูล/	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๘๓๕๐ ลว. ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๗

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๕ (ต่อ)	๑. รองศาสตราจารย์อภิสิทธิ์ ศงสะเสน แทน รองศาสตราจารย์ลดาวัลย์ พวงจิตร ๒. รองศาสตราจารย์ราตรี วงศ์ปัญญา แทน รองศาสตราจารย์นวลวรรณ สุนทรภิชช์		สำนักงานพัฒนาคุณภาพ		
๔.๖	การขออนุมัติให้บริษัทคอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด เข้าพื้นที่ บริเวณอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานและเทคโนโลยี (อาคาร ๒๗) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา	อนุมัติให้บริษัทคอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด เข้าพื้นที่ บริเวณอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานและเทคโนโลยี (อาคาร ๒๗) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑. ให้เพิ่มเติมเหตุผลการให้เข้าพื้นที่บริเวณอาคารเรียน และปฏิบัติการพื้นฐานและเทคโนโลยี (อาคาร ๒๗) โดยให้ เป็นสถานที่สำหรับฝึกปฏิบัติงานให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการ บริหารจัดการทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑ ข้อ ๘ ๒. การให้ค้ำประกันในการต่อสัญญาเช่าของมหาวิทยาลัย ไม่ควรเกิน ๓ ปี โดยให้ทำบันทึกต่อท้ายสัญญา กรณี ที่มีการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ มหาวิทยาลัยจะพิจารณา การต่อสัญญาเช่าพื้นที่ให้เป็นลำดับแรก ทั้งนี้ ขอให้ คณะวิทยาการจัดการหารือร่วมกับสำนักงานกฎหมาย เพื่อปรับแก้ไขข้อความในหนังสือสัญญาเช่าพื้นที่ให้มีความ เหมาะสมต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ คณิทยากิจการ/จัดการ/ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๘๓๔๖ ลว. ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๗
๔.๗	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องบรรยาย ห้องสัมมนา ห้องประชุม และการใช้บริการอื่น ๆ ของกองบริหาร การศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ฉบับที่ ๒)	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องบรรยาย ห้องสัมมนา ห้องประชุม และการใช้บริการอื่น ๆ ของ กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน (ฉบับที่ ๒)	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ <a href="https://eoffice.ku.ac.th">https://eoffice.ku.ac.th</a>	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๗ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๑๖๔๙ ลว. ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๗

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๘	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องปฏิบัติการ สอบเทียบ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องปฏิบัติการ สอบเทียบ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ <a href="https://eoffice.ku.ac.th">https://eoffice.ku.ac.th</a>	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๗ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๑๖๕๐ ลว. ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๗
๔.๙	การขออนุมัติเปิดสอนโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	เห็นชอบการเปิดโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และ (ร่าง) ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม การศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรม เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้นำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๘๓๔๗ ลว. ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๗
๔.๑๐	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และการจัดสรร ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับโครงการพิเศษ จีน-ไทย (Sino-Thai Special Program) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และการ จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับโครงการพิเศษ จีน-ไทย (Sino-Thai Special Program) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ <a href="https://eoffice.ku.ac.th">https://eoffice.ku.ac.th</a>	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๗ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๑๖๕๑ ลว. ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๗
๔.๑๑	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับ ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์	อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับ ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ โดยจัดเก็บแบบเหมาจ่าย ในอัตราต่อภาคการศึกษาละ ๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เพื่อให้ การออกประกาศเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอให้สำนัก บริหารการศึกษานำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนกลางบางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน (ฉบับที่ ๒) เสนอสำนักงานกฎหมายเพื่อตรวจสอบ ก่อนดำเนินการ ออกประกาศต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต/ สำนักบริหารการศึกษา/ สำนักงานกฎหมาย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๘๓๕๑ ลว. ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๗

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑๒	การขออนุมัติหลักการแก้ไขชื่อคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็น คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ในประกาศกำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และโครงการพิเศษ จำนวน ๓ ฉบับ	อนุมัติหลักการแก้ไขชื่อคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็น คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ในประกาศกำหนด อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรีและ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และโครงการพิเศษ ทั้ง ๓ ฉบับ ทั้งนี้ เพื่อให้การออกประกาศเป็นไปด้วยความ ถูกต้อง จึงขอให้สำนักบริหารการศึกษานำร่างประกาศ ทั้ง ๓ ฉบับ เสนอสำนักงานกฎหมายเพื่อตรวจสอบ ก่อนดำเนินการออกประกาศต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต/ สำนักบริหารการศึกษา/ สำนักงานกฎหมาย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๘๓๕๒ ลว. ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๗
๔.๑๓	การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗	เห็นชอบหลักการ และให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาต่อไป โดยมอบกองทรัพยากรมนุษย์ หรือ สำนักงานกฎหมาย ประธานสภาพนักงาน และแจ้งที่ ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๔	การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย การพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงาน มหาวิทยาลัยเงินรายได้ กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิต ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ อาจารย์ชำนาญการพิเศษ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้ ๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพิจารณา กำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภท คณาจารย์โรงเรียนสาธิต ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ อาจารย์ชำนาญการพิเศษ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญ พิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพิจารณา กำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิต ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญ การ อาจารย์ชำนาญการพิเศษ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๗	ขอลอนเรื่อง	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๕	การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สมควรได้รับการต่อเวลาราชการ ให้แก่ข้าราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ ราย	เห็นชอบตามเสนอ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาต่อไป	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑๖	การพิจารณาอนุมัติการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์เต็มเวลาที่เกษียณอายุในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ คนละ รวม ๑๓ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๗	การเลือกผู้แทน ก.บ.ม. เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการสรรหาผู้บริหาร ส่วนงาน จำนวน ๓ ส่วนงาน ส่วนงานละ ๒ คน ดังนี้ ๑. คณบดีคณะวนศาสตร์ ๒. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ๓. ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	มีมติเลือกผู้แทน ก.บ.ม. เป็นกรรมการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน ดังนี้ ๑. กรรมการสรรหาคณบดีคณะวนศาสตร์ ๑.๑ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และยุทธศาสตร์ ๑.๒ คณบดีคณะเกษตร ๒. กรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ๒.๑ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ๒.๒ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๓. กรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหาร ๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นสากล ๓.๒ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๘	การพิจารณาเลือกผู้บริหารเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหาร ฝ่ายสนับสนุน จำนวน ๙ ตำแหน่ง ดังนี้ <u>ส่วนกลางบางเขน</u> ๑. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๒. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ ๓. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักหอสมุด ๔. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี ๕. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยนานาชาติ ๖. ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ <u>วิทยาเขตกำแพงแสน</u> ๗. ผู้อำนวยการสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	มีมติเลือกคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จำนวน ๙ ตำแหน่ง ดังนี้ ๑. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ประกอบด้วย ๑.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประธานกรรมการ ๑.๒ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต กรรมการ ๑.๓ คณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ กรรมการ ๑.๔ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กรรมการ ๑.๕ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย กรรมการ ๑.๖ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์ เลขานุการ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑๘ (ต่อ)	<p>วิทยาเขตศรีราชา</p> <p>๘. ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา</p> <p>วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร</p> <p>๙. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์</p>	<p>๒. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย</p> <p>๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพและ เขตพื้นที่สุพรรณบุรี ประธานกรรมการ</p> <p>๒.๒ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ</p> <p>๒.๓ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ</p> <p>๒.๔ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ</p> <p>๒.๕ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย กรรมการ</p> <p>๒.๖ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์ เลขานุการ</p> <p>๓. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักหอสมุด ประกอบด้วย</p> <p>๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประธานกรรมการ</p> <p>๓.๒ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กรรมการ</p> <p>๓.๓ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ</p> <p>๓.๔ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ</p> <p>๓.๕ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย กรรมการ</p> <p>๓.๖ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์ เลขานุการ</p> <p>๔. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสหวิทยาการจัดการ และเทคโนโลยี ประกอบด้วย</p> <p>๔.๑ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพและ เขตพื้นที่สุพรรณบุรี ประธานกรรมการ</p> <p>๔.๒ คณบดีคณะสหวิทยาการจัดการและ เทคโนโลยี กรรมการ</p> <p>๔.๓ คณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ กรรมการ</p> <p>๔.๔ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กรรมการ</p> <p>๔.๕ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย กรรมการ</p> <p>๔.๖ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์ เลขานุการ</p> <p>๕. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยนานาชาติ ประกอบด้วย</p> <p>๕.๑ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและ ปัญญาประดิษฐ์ ประธานกรรมการ</p>			



วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑๘ (ต่อ)		๕.๒ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ ๕.๓ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ ๕.๔ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษาศึกษา กรรมการ ๕.๕ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย กรรมการ ๕.๖ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์ เลขานุการ ๖. ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ประกอบด้วย ๖.๑ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและ ระบบฐานข้อมูล ประธานกรรมการ ๖.๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นสากล กรรมการ ๖.๓ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ ๖.๔ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ ๖.๕ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย กรรมการ ๖.๖ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์ เลขานุการ ๗. ผู้อำนวยการสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประกอบด้วย ๗.๑ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทรัพย์สิน ประธานกรรมการ ๗.๒ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กรรมการ ๗.๓ คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กรรมการ ๗.๔ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ กรรมการ ๗.๕ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยา เขตกำแพงแสน กรรมการ ๗.๖ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์ เลขานุการ ๘. ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ประกอบด้วย ๘.๑ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการ ๘.๒ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา กรรมการ ๘.๓ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจ กรรมการ ๘.๔ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา กรรมการ			

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑๘ (ต่อ)		๘.๕ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย กรรมการ ๘.๖ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์ เลขานุการ ๙. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย ๙.๑ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพและ เขตพื้นที่สุพรรณบุรี ประธานกรรมการ ๙.๒ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กรรมการ ๙.๓ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กรรมการ ๙.๔ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และ วิทยาการจัดการ กรรมการ ๙.๕ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและ อุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ ๙.๖ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย กรรมการ ๙.๗ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์ เลขานุการ			
๔.๑๙	การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	เห็นชอบตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๐	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งประธานกรรมการและ รองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งระดับ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.พ.จ.)	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๑	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งประธานกรรมการใน คณะกรรมการกำหนดตำแหน่ง ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (ก.ต.ส.)	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๒	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งประธานกรรมการใน คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการคณาจารย์โรงเรียนสาธิต	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๓	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งประธานกรรมการใน คณะกรรมการประเมิน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ของข้าราชการ	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๒๔	การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ประจำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๗ ส่วนงาน จำนวน ๔๕ อัตรา	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๕	การขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ โดยการคัดเลือก จำนวน ๙ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๖	การขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก ๖ ส่วนงาน จำนวน ๘ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๗	การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ตามคุณสมบัติ ที่ได้รับสูงขึ้น จำนวน ๕ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๘	การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและ ช่วยวิชาการ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๙	การขออนุมัติตัดโอนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๓๐	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภท คณาจารย์โรงเรียนสาธิต ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๓๑	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและ ช่วยวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ๗ ส่วนงาน จำนวน ๙ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๓๒	การขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานต่อเนื่องตามข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงาน บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๔ ส่วนงาน ๖ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๓๓	การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล สำหรับบุคคลในครอบครัวของพนักงาน มหาวิทยาลัยเงินรายได้	เห็นชอบตามเสนอ และให้ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๓๔	การพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน รายได้ จำนวน ๑ ส่วนงาน	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๓๕	การพิจารณากำหนดค่าประสบการณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๑ ส่วนงาน	เห็นชอบตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๓๖	การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๑ ส่วนงาน	เห็นชอบตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๓๗	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุน และช่วยวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานและชำนาญการ ๕ ส่วนงาน จำนวน ๑๕ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๓๘	การขออนุมัติเปลี่ยนตำแหน่ง และเปลี่ยนกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ จำนวน ๒ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๓๙	การขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก ๒ ส่วนงาน จำนวน ๒ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๔๐	การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน ตำแหน่งบริหารและตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขข้อ ๓๔ จากตำแหน่งบริหาร เป็น “ทำหน้าที่บริหาร” และข้อ ๓๕ ให้ตัดกรณีการรักษาการแทน ออก และมีมติอนุมัติ ตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๔๑	การพิจารณาจ่ายค่าประสบการณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๒ ราย	อนุมัติจ่ายค่าประสบการณ์ให้กับอาจารย์ทั้ง ๒ ราย ตั้งแต่ วันที่ได้รับการบรรจุ เป็นระยะเวลา ๒ ปี โดยมีข้อเสนอแนะ ให้คณะสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้ได้ คะแนนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด กรณีที่ไม่ผ่าน ตามเกณฑ์ฯ ให้หยุดจ่าย และให้คณะพยาบาลศาสตร์ ศึกษาข้อมูลเกณฑ์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยอื่น เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์ภาษาอังกฤษของ อาจารย์พยาบาลเป็นการเฉพาะในช่วงแรกของการจัดตั้ง คณะและเริ่มจัดการเรียนการสอน	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๔๒	การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตัดโอนตำแหน่งพนักงาน มหาวิทยาลัย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๔๓	การพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และ ผู้บริหารส่วนงาน เพื่อแต่งตั้ง เป็นกรรมการในคณะกรรมการ บริหารกองทุนวิจัย นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	ที่ประชุมได้พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และผู้บริหารส่วนงาน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใน คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย นวัตกรรม และผลงาน สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามระเบียบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนวิจัย นวัตกรรม	จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ ความเป็นสากล	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๘๓๕๓ ลว. ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๗

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๔๓ (ต่อ)		<p>และผลงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๗.๔ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คน และข้อ ๗.๕ คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน หรือผู้อำนวยการสำนัก จำนวน ๔ คน เรียบร้อยแล้ว โดยมี ผลการคัดเลือกดังนี้</p> <p>๑. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการ ตามข้อ ๗.๔ จำนวน ๒ คน ได้แก่</p> <p>๑.๑ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์ นิพนธ์ ฉัตรทิพากร</p> <p>๑.๒ นายจักริน แต่ไพสิฐพงษ์</p> <p>๒. คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน หรือผู้อำนวยการสำนัก เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามข้อ ๗.๕ จำนวน ๔ คน ได้แก่</p> <p>๒.๑ รองศาสตราจารย์ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตร</p> <p>๒.๒ ศาสตราจารย์วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์</p> <p>๒.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ท.หญิง งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์</p> <p>๒.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภ.พึ้งบุญ ปานศิลา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา</p>			
<b>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ</b>					
๕.๑	รายงานผลกระทบการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ค่าเช่า และการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ทราบ	-	-	-
๕.๒	รายงานการสำรวจข้อมูลภาวะการทำงานทำของบัณฑิต รุ่นปี การศึกษา ๒๕๖๕ และการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ทราบ	-	-	-
๕.๓	รับทราบความคืบหน้าในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ ที่บรรจุโดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษต่ำกว่าที่หลักเกณฑ์กำหนด เป็นกรณีพิเศษ	ทราบ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๕.๔	สรุปผลการดำเนินงานจัดสอบวัดผลภาษาอังกฤษ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๗	ทราบ	-	-	-
๕.๕	รายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดบริการให้การปรึกษาเชิง จิตวิทยาสำหรับนิสิต	ทราบ	-	-	-
๕.๖	รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตาม ประเภทแหล่งทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ทราบ	-	-	-
๕.๗	รายงานประจำปี ๒๕๖๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์	ทราบ	-	-	-
<b>ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ</b>					
๖.๑	ด้วยรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และยุทธศาสตร์ กรรมการ และเลขานุการ ก.บ.ม. แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. โดยมีวาระการ พิจารณาเรื่อง การพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๘	ทราบ	-	-	-
<b>ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องลับ</b>					
๗.๑.๑	การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย (ลับ)	เห็นชอบการลงโทษพนักงานมหาวิทยาลัย	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๗.๑.๒	การพิจารณาลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ลับ)	เห็นชอบการลงโทษพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-

จัดทำโดย งานบริหารการประชุมและสนับสนุนสภาพนักงาน กองบริหารกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์